

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว๑๓๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า สถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน จำเป็นที่รัฐมนตรีทุกท่านและหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยตรง และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ จะต้องร่วมมือกันดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบ และส่วนที่เป็นการปรับปรุงพัฒนา และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ปัญหาในภาพรวมยุติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้ตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา ๑ เดือนนับจากนี้จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับปรุงวิธีการดำเนินการที่ต้องเน้นการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล ติดตาม วินิจฉัย สั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมทั้งหมด กรณีหน่วยงานใดไม่มีความชัดเจนในแนวทางหรือวิธีการดำเนินการ หรือเกรงว่าอาจเกิดความขัดแย้งในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานให้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) พิจารณา การรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้างต้นที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ก่อนทุกเรื่อง ทั้งนี้ ให้ใช้กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เป็นกลไกและศูนย์กลางอำนวยการแก้ไขปัญหา โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานพิจารณาส่งผู้แทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และมีอำนาจตัดสินใจมาเข้าร่วมการประชุม กอ.สสส.จชต. เป็นประจำและไม่ควรเปลี่ยนตัวผู้แทนโดยไม่จำเป็นด้วย

๒. ในการแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการเร่งรัดจับกุมผู้กระทำผิด และให้ทบทุนการใช้จ่ายมาตรการกำหนดรางวัลนำจับหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ให้รอบคอบเหมาะสม แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) ด้วย

๓. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เน้นการดำเนินการในเชิงรุกให้มากขึ้น โดยควรจัดกำลังเป็นหน่วยย่อย เพื่อออกลาดตระเวน ตรวจสอบความเคลื่อนไหว สอดส่องดูแลพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง และกรณีเกิดสถานการณ์ใด ก็ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสามารถ ในการคุ้มครองและให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วย เช่น การดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวสวนยาง ที่ต้องออกไปกรีดยาง เป็นต้น

๔. ให้รัฐมนตรีทุกท่านเร่งรัดติดตาม ดูแลการดำเนินการตามกรอบภารกิจของ กระทรวง กรม และหน่วยงานในสังกัดเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่ กลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน

๕. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ของ นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม/การดำเนินงานต่าง ๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

๖. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาหาแนวทางและหลักเกณฑ์การทำ ประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางไปใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ แล้วรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน

๗. ให้กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณากรณีการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากแรงงานที่มีอยู่เดิมที่มาจากภาคอื่นได้อพยพย้ายกลับ ภูมิลำเนาจำนวนมาก หากจำเป็นอาจกำหนดมาตรการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว เช่น พม่า และลาว สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้เป็นกรณีพิเศษ

๘. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซม มัสยิดกรือเซะ ตามรูปแบบที่ได้เห็นชอบร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว การฟื้นฟูและบูรณะพุทธสถาน ต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดร้าง หรือวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่น้อยกว่าปกติ

๙. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปเร่งรัดการดำเนินการจดทะเบียนของโรงเรียน
ปอเนาะให้ครบถ้วน รวมทั้งติดตามดูแลเนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการรับ
นักเรียนของโรงเรียนเหล่านี้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบและข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนปอเนาะที่รับเด็กในวัยเรียนเข้าศึกษาจะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้สอนตามหลักสูตรสายสามัญด้วย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔